



สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ปัญหาสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ด้านสุขภาพใน 188 ประเทศ พบว่า ไทยอยู่ในลำดับที่ 112 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 4 คือ ประเทศที่สถานการณ์สุขภาพแย่มากที่สุด เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ โดยระบุว่า การจัดการปัญหาของไทยเรื่องโรคมาลาเรีย ภัยพิบัติ เชื้อไวรัสเอชไอวี อุบัติเหตุทางถนน การจัดการน้ำ และความรุนแรงยังอยู่ในระดับแย่ ขณะที่เรื่องสุขอนามัย ทักษะของเจ้าหน้าที่การแพทย์การคลอด อยู่ในระดับดี รวมทั้งไม่มีปัญหาสงคราม ส่วนปัญหาสารพิษมลพิษจากการสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>เมื่อเทียบในอาเซียน สิงคโปร์ บรูไน อยู่กลุ่มทำผลงานดีที่สุด มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่กลุ่มรองลงมา และตามด้วยไทย ส่วนประเทศที่สถานการณ์สุขภาพดีที่สุดในโลกคือ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และสวีเดน</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า ข่าวสด ไทยรัฐ	<p><b>เตือนภัยยาที่มีพิษต่อตับ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการใช้ยาพาราเซตามอลผิดวิธี โดยพบการใช้เกินขนาดเป็นเวลานาน ทำให้เกิดพิษต่อตับ และมีรายงานการเกิดปัญหาในเด็กมากขึ้น ทั้งเจตนาฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุกินเกินขนาด มากกว่า 1,000 คน/ปี สาเหตุอาจมาจากฉลากยาไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบว่ามีปริมาณที่รับมากเกินไป ซึ่ง อย.แจ้งว่าจะมีการทบทวนตั้งแต่ปี 2557 แต่ปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้น</p> <p>ซึ่งโรคตับ สามารถเกิดจากยา เนื่องจากทะเบียนตำรับยาไม่ปลอดภัย เช่น มียาสูตรผสมที่ไม่เหมาะสม มีขนาดความแรงที่หลากหลายเกินไป มีฉลากยาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสน ทำให้ได้รับปริมาณยาเกินกำหนด จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมของ ketoconazole ชนิดรับประทาน ใช้เป็นยาต้านเชื้อรา และยาที่มีส่วนผสมของ paracetamol ซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดไข้ ซึ่ง ketoconazole บริษัทผู้ผลิตได้ขอยกเลิกในหลายประเทศแล้ว แต่ในส่วนของประเทศไทยยังมีการใช้ยอยู่ถึง 89 ทะเบียนยา</p> <p>-พญ.วัฒนา สุชีไพศาลเจริญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า โรคมาเรียมะเร็งตับจำนวนมากมาจากการรับประทานยาผิดประเภท ทำให้ตับอักเสบ ตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับตามมา โดยปี 2558 มีผู้ได้รับความเป็นพิษจาก paracetamol เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ 99 คน อายุ 7-13 ปี 30 คน ในจำนวนนี้ ใช้เพื่อฆ่าตัวตาย 18 คน ส่วนคนอายุมากกว่า 13 ปี จำนวน 831 คน ใช้เพื่อฆ่าตัวตาย 773 คน</p> <p>-นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า มีข้อเสนอจัดการยา paracetamol ได้แก่ 1. ยกเลิกทะเบียนยาชนิดเม็ด 300 มก./หลอด ซึ่งน้อยเกินกว่าจะออกฤทธิ์ 2.ถอนทะเบียนยาชนิดแตกตัวดูดซึมทันที โดยเฉพาะสูตร 650 มก./เม็ด 3.ปรับสูตรผสมยาที่มี paracetamol เป็นส่วนประกอบไม่เกิน 350 มก./เม็ด 4.ปรับสูตรยาชนิดหยดซึ่งมีความเข้มข้นสูง โดยยาน้ำสูตรเด็กเล็ก-เด็กโตควรมีความเข้มข้นเท่ากันทั้งหมด</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์: ทัศนะผู้อ่าน	<p><b>ผลงานรัฐบาล 2 ปี</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวว่า จากเอกสารรายงานผลงานรัฐบาล 2 ปี เมื่อ 15 ก.ย. 59 รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมรายงานว่า สิ่งที่เป็นผลงานรัฐบาลดำเนินการด้านสังคม 2 ปี คือ ยกกระดับคุณภาพและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยการสร้างทีมหมอครอบครัว การพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอุบัติใหม่ การนำวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเข้าสู่ระบบ การจัดหาที่อยู่ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดระเบียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลองลาดพร้าว ฯลฯ ทั้งหมดยังไม่ตอบปัญหาลดความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ยังมีมีความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการ และประกันสังคม และระบบบำนาญสำหรับผู้สูงอายุ ที่รัฐจ่ายบำนาญข้าราชการปีละกว่าสองแสนล้านบาท แต่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีละหกหมื่นล้านบาท</p> <p>สิ่งที่รัฐบาลรายงานว่าจะดำเนินการต่อไป คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งควรมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเป็นระบบเดียว และจ่ายงบค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันกลุ่มคนจนด้วยการให้ร่วมจ่ายมากขึ้น การจัดระบบบำนาญแห่งชาติ โดยจัดบำนาญพื้นฐาน (social pension) ให้ทุกคนก่อน แล้วประชาชนได้บำนาญเพิ่มเติมจากกำลังความสามารถในการออมเป็นส่วนสมทบต่อยอดขึ้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>แผนกำลังคนด้านสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมบัติ ชูเถื่อน เลขานุการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เตรียมยื่นหนังสือถึง สช. ขอให้คกก.กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ทบทวนผลการศึกษาแผนกำลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) ที่จะลดบุคลากรสาธารณสุขในระบบ เนื่องจากจะกระทบต่อแผนพัฒนาสุขภาพประเทศ 20 ปี และยื่นหนังสือถึง สธ. ในฐานะหน่วยงานที่นำผลการศึกษามาประกอบการวางแผนกำลังคนในระบบสาธารณสุข 10 ปี โดยไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาระบุว่า บุคลากรที่จบการศึกษาวิชาชีพสาธารณสุขส่วนใหญ่จะประจำอยู่ในพื้นที่ชนบท องค์กรปกครองท้องถิ่น รพ.สต. แต่ปัจจุบันบริบทของสังคมชนบทเริ่มหายไป บทบาทของรพ.สต.น้อยลง ดังนั้น ความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรด้านสาธารณสุขจึงน้อยลงด้วย เนื่องจากเห็นว่าการบริการของรพ.สต.ยังคงต้องมีอยู่ แต่ต้องปรับรูปแบบและพัฒนาการบริการให้มากกว่าเดิม ซึ่งภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีความจำเป็นในทุกพื้นที่ ในประชาชนทุกกลุ่ม การลดความสำคัญของรพ.สต.และวิชาชีพสาธารณสุข จะนำไปสู่การแบกรับค่ารักษาพยาบาลของประเทศที่เพิ่มขึ้น</p> <p>-นายรัชกี สารี เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)กล่าวว่า การที่แพทยวิจัยว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนจะล้นงาน ถือเป็นการตั้งธงว่าวิชาชีพนี้จะไม่ขาดแคลน สอดคล้องกับแนวคิดของหลายวิชาชีพที่คัดค้านการมีวิชาชีพสาธารณสุขมาก่อนหน้านี้ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะอัตรากำลังตามภาระงานของรพ.สต.ยังขาดแคลนอีกหลายแห่ง</p> <p>-นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) กล่าวว่า งานวิจัยวางกรอบแนวคิดที่แคบ โดยยึดติดกับวิธีคำนวณสัดส่วนที่อ้างอิงเฉพาะพื้นที่ Population Ratio แต่ไม่ได้นำภาระงาน Workload ค่างาน FTE ไปคำนวณอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้ผลวิจัยว่าวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนล้นตลาด และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพที่ขาดแคลน</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เปิดเผยมรดกศาลปกครองมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ว่า ต้องยอมรับคำสั่งดังกล่าว แต่คาดหวังว่าศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมกับข้อกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อไป ซึ่งคงต้องใช้เวลา 1-2 ปี ส่วนกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ จะต้องเดินหน้าต่อไป ขอให้คัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมที่จะผลักดันงานเพื่อส่วนรวม ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการให้ระบบมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณของรัฐบาลมากเกินไป นอกจากนี้ ต้องมีการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขให้ยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ มีสนใจสมัครเลขาฯสปสช.เข้ามาหลากหลายมากขึ้น และมีผู้ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ยังมีข่าวว่ามีกระบวนการลอบบี้ และมีการดำเนินการที่ค่อนข้างรีบเร่งและเสี่ยงต่อการทำผิดพลาดทางข้อกฎหมาย เช่น การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ที่แต่งตั้งแล้วค่อยตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังและพบว่าขาดคุณสมบัติ จึงขอให้คำนึงถึงข้อนี้ด้วย</p>
ไทยโพสต์  ข่าวสด เดลินิวส์	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก คร.และกระทรวงสาธารณสุข มีการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคแก่ประชาชนเป็นระยะๆ ในเรื่องของคนสูคน มีรายงานจากองค์การอนามัยโลกชัดเจนว่า อาจจะมีการติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ จากมารดาสู่เด็กระหว่างตั้งครรภ์ หรือผ่านการถ่ายเลือด เช่น การบริจาคเลือด ซึ่งไม่ได้ตรวจเรื่องเชื้อไวรัสซิกา ทั้งนี้ ทุกเรื่องยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทางวิชาการ เพราะในประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจากทั้ง 3 กรณี อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ว่าจะพบการติดเชื้อจากที่กล่าวมา จึงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เช่น กรณีนักกีฬาโอลิมปิกที่เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศบราซิล ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวังช่วง 60 วัน และขอเตือนไปยังประชาชน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เคยพบเชื้อซิกา ให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากคนสูคน</p> <p>-เสนอข่าว กทม.เผยตั้งแต่ 1 ก.ย.-21 ก.ย.พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 26 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 16 ราย ใน 11 เขต ประกอบด้วย เขตธนบุรี 2 ราย คันนายาว 3 ราย สาทร 13 ราย และบางพลัด ดินแดง ราชเทวี สวนหลวง จอมทอง บางรัก บางขุนเทียน พญาไท เขตละ 1 ราย ซึ่งมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ขอให้ประชาชนระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า,ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>นำร่องคลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค จะนำร่องคลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ โดยให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ภาคละ 1 แห่ง และในกรุงเทพมหานคร อีก 1 แห่ง ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบและบาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้วัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>
มติชน	<p><b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 24 คน นำโดยนายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมฯ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. คัดค้านพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยมีนางสุปราณี จันทร์ดวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) รับเรื่อง</p> <p>นายสุกษมชี้แจงว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ จึงขอเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เนื่องจากได้รับผลกระทบ เช่น ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเสียภาษีที่หน่วยงานใด อาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อน หลักสูตรที่มีการอบรมจากหน่วยงานราชการไม่ได้รับการรับรอง ทำให้มีความเสี่ยงคนตกงานเป็นแสนคน) 2.แสวงหาข้อเท็จจริงและดำเนินการ กรณีมีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทำให้สถานประกอบการเสียชื่อเสียง และมีการเรียกรับเงิน 3.ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 74, 77 หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.อุ้มบุญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวุฒดี-วุฒิธร มลิทินจินดา ให้สัมภาษณ์หลังกรม สบส.ชี้แจงว่า ผู้ชายกับผู้ชายไม่สามารถอุ้มบุญได้ เพราะผิดกฎหมายประเทศไทย ว่า แค่เป็นเรื่องที่คิด และมีนักข่าวถามต่อ จึงบอกว่าอาจจะให้ญาติอุ้มบุญให้ แต่คิดว่าข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องดี เพราะทำให้คนได้เถียงกันเพื่อประโยชน์</p>
สยามรัฐ,ไทยรัฐ,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง สทท.	<p><b>ฟันผุทำเด็กไทยแคะแกร็น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคและความผิดปกติในช่องปากของเด็กเล็กที่เด่นชัดที่สุดคือโรคฟันผุ ซึ่งพบตั้งแต่อายุ 9 เดือนและพบบ่อยอย่างรวดเร็วช่วง 1-3 ขวบ ข้อมูลปี 55 พบเด็กอายุ 3 ปี ฟันผุร้อยละ 51.7 ผุเฉลี่ย 2.7 ซี่/คน ส่วนอายุ 5 ปี ฟันผุร้อยละ 78.5 ผุเฉลี่ย 4.4 ซี่/คน ทำให้เด็กเจ็บปวดทรมาน เสียสุขภาพ กระทบการเติบโต-พัฒนาการ และยังพบว่ากรณีฟันผุหลายซี่ในปากสัมพันธ์กับภาวะแคะแกร็นของเด็ก เมื่อเด็กสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด หากรักษาไม่ทัน จะทำให้ลูกกลมและสูญเสียฟันแท้ในที่สุด นอกจากนี้ พ่อแม่ควรเลือกแปรงสีฟันตามช่วงอายุของเด็ก เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดช่องปาก ปัจจุบันไทยมีกฎหมายควบคุมฉลากแปรงสีฟัน ต้องระบุข้างกล่องว่าเป็นชนิดขนนุ่มปานกลางหรือแข็ง ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อแปรงสีฟันสำหรับเด็กที่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย</p>
ผู้จัดการออนไลน์, แนวหน้า,ไอเอ็นเอ็น	<p><b>คืบหน้าผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ จ.น่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีประชาชนรับประทานขนมแอดแคลร์ แล้วเกิดอาหารเป็นพิษ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน 38 คน ว่า ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น กลับบ้านแล้ว 32 คน เหลือนอนรักษา 6 คน แนะนำให้เลือกซื้อจากร้านผลิตสดใหม่ เปลือกพองสม่ำเสมอ หน้าขนมไม่แตก แซ่เย็นตลอดเวลา และดูวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ</p>
แนวหน้า  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>รางวัล ก.พ.ร.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ของ ก.พ.ร. ประจำปี 2559 แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ</p> <p>-เสนอข่าว กรม สบส. รับรางวัล ก.พ.ร. ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากผลงานตำบลจัดการสุขภาพดีทั่วไทย</p>
สยามรัฐ	<p><b>ตำบลจัดการสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ในปี 59 ได้เน้นสร้างความเข้มแข็ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ กระแสสุขภาพ	<p>ชุมชนในการร่วมจัดการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ มี อสม.เป็นแกนนำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดป่วย สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ชุมชน โดยมีพื้นที่ที่ทำสำเร็จ คือ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีการออกมาตรการสังคม ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตลาด มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดความเสี่ยงเกิดโรค โดยแยกขยะ นำมาขายเป็นเงินออมทรัพย์ครอบครัว-กองทุนฌาปนกิจชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ รพ.สต.ตำบลช้างตะลูดต่อวัน ลดลงถึง 30%</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>ยกระดับ SMEs ผลិតสินค้ามาตรฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว สสว. จับมือภาคีได้แก่ อย. ธพว. CENTAL LAB THAI และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยกระดับมาตรฐานสินค้าแก่ SMEs ขนาดเล็กและ OTOP กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปให้ได้ใบอนุญาต อย. เพื่อให้สามารถวางจำหน่ายในร้านค้าประเภท Modern Trade และขายบนตลาดออนไลน์ได้กว้างขวางขึ้น นำร่องช่วย SMEs 800 รายในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม</p>
สยามรัฐ,ไทยรัฐ, เดลินิวส์,มติชน,มติชนออนไลน์,เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>ทำประวัติผู้พันโทศคิตทางเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. พ.ต.อ.ดร.ณัฐศักดิ์ เศรษฐนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับตำรวจ บก.ปคม. ตำรวจกองปราบปราม กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำประวัตินักโทษที่มีความผิดเกี่ยวกับเพศหลังจากได้รับการลดโทษและปล่อยตัว เพื่อป้องกันการกลับมาก่อเหตุซ้ำ โดยมอบหมายให้ตำรวจท้องที่ที่ผู้พันโทศคิตไปพำนักอยู่ ประสานกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และรายงานหัวหน้าสถานีตำรวจทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน ส่วนกรณีผู้พันโทศคิตย้ายภูมิลำเนา ให้ตำรวจพื้นที่เดิมสำเนาประวัติผู้พันโทศคิต ส่งให้ตำรวจในท้องที่ใหม่ติดตามพฤติการณ์ต่อไป</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์: ไขปัญหาผู้บริโภค:  ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	<p><b>คุ้มครองผู้ดื่มหมอยอดเหรียญ</b></p> <p>-เสนอบทความ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ผู้ดื่มหมอยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ขณะเดียวกัน สคบ.ได้ตรวจสอบการจัดทำฉลากของผู้ประกอบธุรกิจผู้ดื่มหมอยอดเหรียญอัตโนมัติ 19 แห่ง พบว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 10 แห่ง เนื่องจากไม่แสดงข้อแนะนำในการใช้ ค่าเตือน วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้จำหน่ายหมอยอดเหรียญในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี รวม 15 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) และดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของน้ำ ทั้งทางด้านเคมีและด้านจุลินทรีย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2538) พบว่า คุณภาพทางเคมีของตัวอย่างน้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง</p> <p>ทั้งนี้ สคบ. จะติดตาม ตรวจสอบ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือในการตรวจสอบสัญลักษณ์ของผู้ดื่มหมอยอดเหรียญอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงขอให้ผู้บริโภคและเอกชนที่ให้บริการตู้จำหน่ายหมอยอดเหรียญให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดด้วย</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้กดน้ำดื่มหมอยอดเหรียญ จำนวน 5 ตัวอย่าง วิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อโรคปนเปื้อน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ เลี้ยวซ้าย	<p><b>เอาตัวรอดจากการจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ สฟฉ. แนะนำวิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ำ พร้อมชวนประชาชนเรียนรู้วิธีการฝึกลอยตัวในน้ำ เรียนรู้อาการคับขัน และวิธีการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>ผอ.รพ.อุ้มผางขอบริจาครักษาคนชายขอบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ในโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องของ นพ.วรวิทย์ ต้นดิวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ยาเก่าที่ยังไม่หมดอายุ ผ้าอนามัยแบบมีห่วง ผ้าอ้อมเด็ก นมผงเด็ก รวมทั้งเสื้อผ้าเก่า โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็ก สมุด ดินสอ ปากกา แบบเรียนสำหรับเด็ก เพื่อนำไปให้คนชายขอบ ทั้งไทย พม่า กะเหรี่ยงที่ยากจน โดยส่งของบริจาคได้ที่ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170</p>
แนวหน้า	<p><b>บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.รัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวปราณี ไชยอนุบาล เกษักรชำนาญการ สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ จ.ลำปางได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย โดยนำบุคลากรการแพทย์แผนไทยไปให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม, รพ.เมืองปาน อ.เมืองปาน และรพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>107 ปี รพ.มหาสารคามโคราช</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 107 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหาสารคามร่วมใจ เพื่อทุกภัยแข็งแรง” โดยมี นพ.สมชัย อัครสุตสาคร ผู้อำนวยการรพ.มหาสารคามนครราชสีมา และคณะกรรมการบริหารรพ. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ที่ห้องประชุมส่วนหมอน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ (หลังใหม่) รพ.มหาสารคามนครราชสีมา</p>
ข่าวสด	<p><b>รณรงค์ลดละเลิกใช้โฟม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุชาพร นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีมติเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานใน จ.ลำปาง รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร จ.ลำปาง นอกจากนี้ สสจ.ลำปางยังร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารแพงลอย จ.ลำปาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในโครงการพัฒนาร้านอาหารผู้ว่าฯ พาชิม ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารผ่านเกณฑ์ผู้ว่าฯพาชิม จำนวน 85 ร้าน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.แพร่ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 กันยายน 2559 มีผู้ป่วย 86 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอละงองและหนองม่วงไข่ ยังไม่พบผู้ป่วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สื่อมวลชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.นครพนม จัดเสวนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ เรื่อง สื่อมวลชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน ปี 2559 เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง และตระหนักในการดูแลสุขภาพ</p>
แนวหน้า	<p><b>ฟื้นฟูต่อกระจก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการรพ.สุรินทร์ เปิดโครงการฟื้นฟูความรู้ในการคัดกรองต่อกระจกและบันทึกข้อมูลใน Data Center โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้กำหนดเป้าหมายให้บริการผ่าตัดต่อกระจกทั่วประเทศ 120,000 ดวงตา แต่ละเขตและจังหวัด จึงได้มีการจัดอบรมฟื้นฟูขึ้น</p>
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p><b>ตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากกระดุกหมู</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ อาสน์สถิต รองนายกเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ตรวจสอบกรณีมีผู้นำเศษกระดุกมาทิ้งข้างถังขยะของเทศบาล ที่ถนนสายชลประทาน สาย 1 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ พบว่าเป็นของนางดา สวน ชาวกัมพูชาที่เช่าห้องพักอยู่ไม่ไกล และรับจ้างฆ่าและเนื้อหมู โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเป็นที่ฆ่าและ นำกระดุกที่ไม่ใช้ใส่ถุงปุ๋ยไปทิ้งบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้สั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว เนื่องจากผิดพ.ร.บ.เทศบาล และการฆ่าและเนื้อสัตว์ไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง</p>
ข่าวสด	<p><b>อาหารเป็นพิษ จ.กาญจนบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ ร.ร.บ้านพองกะ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พบนักเรียน 158 คน พร้อมครูและพนักงานอีก 10 คน มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง ส่งรักษาที่ รพ.ไทรโยค และรพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต้องนอนพักในรพ.รวม 27 คน สาเหตุจากมีคณะผู้ใจบุญจากกรุงเทพฯ นำข้าวหมูแดงมาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p><b>แม่ป้อนน้ำอัดลมลูกวัย 4 เดือน ลำไส้ทะลุ</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องของคุณแม่ยังสาวคนหนึ่ง ป้อนน้ำอัดลมให้ลูกวัย 4 เดือน ทำให้อาเจียนไม่หยุดและมีเลือดปนออกมาด้วย แพทย์ให้ยานอนหลับและเอ็กซเรย์ระบบทางเดินอาหาร พบว่า เด็กมีอาการเลือดออกในกระเพาะ และลำไส้ส่วนกลางทะลุ สาเหตุเกิดจากน้ำอัดลม</p>
มติชน คอลัมน์โลกสองวัย	<p><b>รณรงค์ยุติการตั้งครรภ์</b></p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 28 กันยายน เป็นวันเพื่อการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย (Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion) โดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และองค์กรภาคี จะมีการจัดงานรณรงค์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ (23 กันยายน) เวลา 10.00 น. โดยมีการทำ Workshop แห่งปลอดภัย 4.0 ซึ่งว่าด้วยความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เร่งลงทุนเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือแล็บ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมบูธภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล 2016 และว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย ให้ได้ 1% ของจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ภายในปี 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อรัฐที่ 70:30 นอกจากนี้ ความต้องการและความจำเป็นด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและสาธารณสุข ส่งผลให้จำเป็นต้องสร้างเสริมการลงทุนเครื่องมือแล็บด้านนี้มากขึ้น และต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น</p>
เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์	<p><b>เงินเล็กแบนเนื่อวัวสหรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค เปิดเผยว่า จีนยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อของวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือนจากสหรัฐ ภายใต้ข้อกำหนดว่าการนำเข้าต้องอยู่ภายใต้การติดตามผล การตรวจสอบ และการกักกันจากทางการจีน หลังจากที่จีนหยุดนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐเมื่อปี 2003 เนื่องจากมีกรณีการพบการติดเชื้อโรควัวบ้าในรัฐออซซิงตัน</p>
โพสต์ทูเดย์ แนวน้ำ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน	<p><b>เฟซบุ๊กบริจาค 3 พันล้านกำจัดโรคร้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก มหาเศรษฐีพันล้านและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟซบุ๊ก และภรรยา ประกาศบริจาคเงินกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 105,000 ล้านบาท) สำหรับดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาวิธีการรักษา ป้องกัน หรือควบคุมโรคร้ายทั้งหมดให้ได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้</p>



สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>